

Số: *01* /CT-UBND

TP. Bắc Kạn, ngày *15* tháng 9 năm 2020

CHỈ THỊ
Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ có vai trò quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc, tác động trực tiếp đến chất lượng xây dựng, huấn luyện và chiến đấu của lực lượng thường trực, tạo nguồn cho lực lượng dự bị động viên. Hằng năm công tác tuyển quân đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùng với cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện tốt; phương pháp tiến hành đúng Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; phân bổ chỉ tiêu phù hợp với khả năng của từng địa phương, có nhiều biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng, không để xã trắng về công dân nhập ngũ; tổ chức hiệp đồng tuyển quân 2 cấp (thành phố, xã) bảo đảm chặt chẽ, thống nhất; tổ chức lễ giao, nhận quân theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu và Bộ CHQS tỉnh đảm bảo long trọng, trang nghiêm, hoàn thành 100% chỉ tiêu, an toàn tuyệt đối.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Một số cơ sở chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị ở cơ sở; cơ quan quân sự một số cơ sở thực hiện chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự chưa kịp thời; công tác phối hợp giữa cơ quan quân sự với các cơ quan ban, ngành, đoàn thể chưa chặt chẽ; công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức sơ tuyển, khám tuyển và kết luận sức khỏe của Hội đồng khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự các cơ sở còn có trường hợp chưa chính xác, nên chất lượng tuyển quân chưa thật vững chắc đã ảnh hưởng đến nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác tuyển quân hằng năm.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn chỉ thị như sau:

1. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là chỉ tiêu Pháp lệnh của Nhà nước giao. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, các văn bản, quy định của các cấp; thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng. Thực hiện các khâu sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt, tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng đúng quy trình, quy định của pháp luật; các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm động viên, giáo dục và tạo điều kiện cho cán bộ công chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia khám tuyển thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự 2015. Quan tâm và thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, trước, trong và sau tuyển quân; kịp thời giải quyết những vướng mắc, xử lý nghiêm các

trường hợp chống, trốn, gây cản trở đến việc thực hiện Nghĩa vụ quân sự và các biểu hiện thiếu dân chủ, áp đặt trong tuyển quân.

2. Ban Chỉ huy quân sự thành phố, cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, căn cứ quyết định giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, tham mưu, xây dựng hướng dẫn về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị nhận quân về chỉ tiêu, số lượng, địa điểm, phương pháp giao nhận quân. Tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố phân công các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố, kiểm tra, đôn đốc cơ sở trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

3. Trung tâm Y tế thành phố: Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, phường thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; tổ chức xét nghiệm ma túy, HIV theo đúng thông tư, hướng dẫn; chọn những thanh niên có sức khỏe loại 1, 2, 3 (chú ý chọn những người có sức khỏe tốt). Đồng thời gắn trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự trên nội dung được phân công; chịu trách nhiệm về kết quả khám sức khỏe cho công dân nhập ngũ.

4. Công an thành phố: Chỉ đạo Công an các xã, phường phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp kiểm tra và chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn đạo đức, chính trị cho công dân nhập ngũ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của liên Bộ Quốc phòng - Bộ Công an hướng dẫn tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc, thủ tục tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ vào phục vụ trong quân đội. Cùng với cơ quan quân sự tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp xử lý nghiêm những công dân vi phạm quy định về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; chấp hành lệnh khám sức khỏe, gọi nhập ngũ và các quy định của pháp luật hiện hành.

5. Phòng Văn hóa thông tin: Phối hợp với các phòng, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân bằng nhiều hình thức phong phú, gắn với tuyên truyền pháp luật, phù hợp với từng địa bàn, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và công dân trong độ tuổi nhập ngũ nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

6. Thành Đoàn: Chỉ đạo các Bí thư đoàn xã, phường phối hợp với các cơ quan quân sự các cấp làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp mình tổ chức giáo dục truyền thống quê hương đất nước, truyền thống địa phương, nêu cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của thanh niên đối với Tổ quốc. Đồng thời tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ tạo khí thế vui tươi, phấn khởi động viên thanh niên lên đường nhập ngũ bằng hình thức, nội dung thích hợp, thiết thực, có ý nghĩa giáo dục cao. Tổ chức kết nạp Đoàn cho những thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ. Thường xuyên quan tâm, động viên những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố: Phối hợp với Thành Đoàn, Ban Chỉ huy quân sự thành phố và các xã, phường tham mưu cho Thường trực Thành ủy mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các đồng chí đoàn viên ưu tú trong diện nhập ngũ năm 2021.

8. Ủy ban nhân dân các xã, phường: Căn cứ quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ của Ủy ban nhân dân thành phố và hướng dẫn của Ban chỉ huy quân sự thành phố, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn sát, đúng với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của từng địa phương, cơ sở; chỉ đạo chặt chẽ các bước trong quy trình tuyển quân. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ để tự giác thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự. Đồng thời giao cho các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác vận động, tặng quà động viên công dân lên đường nhập ngũ; xử lý nghiêm những hành vi chống, trốn lệnh gọi nhập ngũ hoặc cố ý gây cản trở đến việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, Cơ yếu hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Xử lý công khai, công bố kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng, mang tính răn đe, giáo dục để hạn chế thấp nhất và chấm dứt các hành vi chống, trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Ban Chỉ huy quân sự thành phố - cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố).

Căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ; thực hiện “tuyển người nào chắc người đó” đạt 100% chỉ tiêu.

9. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, địa phương tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có trách nhiệm động viên và tạo điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia khám tuyển thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự.

Với nhiệm vụ trên, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện có vướng mắc, khó khăn, kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Ban chỉ huy quân sự thành phố - cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự) để xem xét, giải quyết. /

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- TT Thành ủy, HĐND thành phố;
- UBND thành phố;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các xã, phường;

Gửi bản giấy:

- HĐ NVQS tỉnh (qua Bộ CHQS tỉnh);
- Ban CHQS thành phố;
- Lưu: VT, QS. P40. *pm*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Dương Hữu Bường